

ĐÀI LOAN - ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG HƯNG, TẠI SAO KHÔNG?

Nguyễn Thị Hương Giang

Qua đây đến giờ đã được 1 năm, câu hỏi em nhận được nhiều nhất là - Sao lại qua đây, sao lại chọn Đài Loan?

Và 3 từ gần như đã thành phản xạ tự nhiên thốt ra của em là: “Châu Kiệt Luân.” :))

Em còn nhớ trong bài viết tiếng Trung môn 國文 (Guo Wen) của mình cách đây không lâu, khi được cô giáo ra đề là viết về một người mà em yêu thích, có ảnh hưởng lớn đến bản thân. Lúc ấy trong đầu em ngoài người đàn ông nghiện tà tửu yêu màu hồng và ghét sự giả dối kia, thật sự không còn hình ảnh nào khác. :)))

Chính vì thích anh ấy nên từ một đứa tiếng Trung một chữ bẻ đôi cũng không biết, đã nỗ lực tự học tiếng Trung (thông qua nghe nhạc =))) và tự ôn thi Tocfl, tự apply học bổng qua Đài. Chính vì thích anh ấy nên em mới tìm hiểu về Đài, biết rằng nền giáo dục phát triển như nào, chất lượng sống và môi trường ra sao, em nghe được tiếng lòng mình kêu gào muốn ra ngoài trải nghiệm. Chính vì thích anh ấy nên em đã có những quyết định thay đổi cuộc đời mình khiến nó có thêm nhiều sắc màu rực rỡ hơn. Chính vì thích anh ấy nên em đã có cơ hội bén duyên với nơi đây – NCHU.

Nhận ra bản thân có hứng thú với digital marketing, với quảng cáo, với fanpage và nhiều thứ khác, sau khi đắn đo một hồi em cũng quyết định apply vào một số trường có ngành này. Và NCHU chính là một trong những mục tiêu của em khi làm hồ sơ apply.

Khi nhận được giấy báo từ NCHU, em thật sự rất vui mừng nhưng cũng vô cùng hồi hộp với cuộc sống mới ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Nhiều lúc vì áp lực học tập quá vất vả, em cũng tự hỏi mình, rốt cuộc là đã quyết định đúng hay sai khi lựa chọn nơi đây.

Nhưng sau một năm đắng cay vui buồn đủ cả, em thấy rất hạnh phúc vì đã lựa chọn NCHU. NCHU nằm ở thành phố Đài Trung - vị trí trung tâm của Đài Loan và cũng là nơi khí hậu ôn hòa ổn định nhất Đài Loan.

Bên cạnh đó quyết định này cũng giúp em gặp được những người bạn quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới khiến em được làm quen với đa dạng các nền văn hóa hay những thầy cô vô cùng tốt bụng, đã giúp đỡ em từ những ngày đầu tiên, giúp em vượt qua nỗi buồn và áp lực học tập nơi xứ người. Em luôn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có thể gặp được họ. Em còn nhớ khi mới qua đây, ngôn ngữ không tốt, lên lớp nghe giảng đối với em rất khó khăn, nhưng thầy cô luôn chú ý và quan tâm đến sinh viên quốc tế, giúp đỡ và tạo điều kiện hết mức có thể. Đây là một trong những điều khiến em yêu NCHU vô cùng.

Để có thêm nhiều trải nghiệm, rèn luyện thêm khả năng tiếng Trung của mình, áp dụng những gì học được từ ngành Marketing của em, em cũng đã có những công việc part time trong hai kì nghỉ đông và hè của mình. Điều mà giúp em quen được nhiều người đồng nghiệp Đài Loan vừa tốt bụng lại nhiệt tình.

Đề rồi em nhận ra, em đã yêu nơi này tự bao giờ, yêu ngôi trường mỗi ngày khiến em lóc cóc hơn 1 cây số từ kí túc đến khoa, yêu hàng hoa sữa bên cạnh trường, yêu những con người đầy thân thiện và nhiệt tình nơi đây.

Cảm ơn vì tất cả. :))